



บทที่ 462

สักการะสถานเมือง Knock

ข้าแต่พระเป็นเจ้า การเดินทางไปต่างประเทศนอกจากจะนำความสนุกสนานและเบิกบานใจแก่ผู้เดินทางแล้ว ยังสามารถเป็นสื่อในการเสริมทักษะความรู้รอบตัว ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ แก่เราได้ แล้วแต่เราจะตั้งเป้าหมายของการเดินทางไว้ว่าอย่างไรหรือแค่เที่ยวอย่างเดียวก็พอ 😊

สำหรับครอบครัวของลูก ในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา การเดินทางไปต่างประเทศได้เลยข้ามเส้นการอยากไปช้อปปิ้งและการไปดูทิวทัศน์...ไปแล้ว ศูนย์กลางการดำเนินชีวิตของครอบครัวเราคือ “ทุกอย่างเพื่อพระเจ้า”

ลูกสาวคนเล็กของลูกจึงได้เก็บรวบรวมชื่อและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และในการไปเที่ยวต่างประเทศแต่ละครั้ง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้คือจุดหมายหลักที่เราจะไปเที่ยวกัน เมืองหรือสถานที่อื่นๆ ที่จะไปด้วยนั้น เป็นเป้าหมายรอง

ลูกเคยถามตัวเองว่า การที่คริสตชนไปแสวงบุญตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ นั้น หมายความว่า ณ สถานที่เหล่านั้น พระเจ้าทรงศักดิ์สิทธิ์กว่าบ้านเราหรือแม่แต่ในวัด เช่นนั้นหรือไม่ ถามเองก็ตอบเอง ตามประสาผู้รู้หน่อยว่าไม่ใช่เลย พระเจ้าทรงศักดิ์สิทธิ์และประทับอยู่ทุกหนแห่ง โดยเฉพาะในใจของพวกเรามนุษย์ทุกคน แต่ที่คริสตชนนิยมไป “แสวงบุญ” หรือ ไปเยี่ยมชมและสวดภาวนาตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะตามสถานที่ที่องค์แม่พระได้เคยประจักษ์และเป็นที่ยอมรับโดยพระศาสนจักรแล้วนั้น เพราะว่าด้วยความเป็นมนุษย์ การได้ไปถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น มันเป็นเรื่องหมายทางกายภาพในเชิงประจักษ์ว่า พระเจ้าทรงมีอยู่จริง พระแม่ทรงมีอยู่จริง และการได้ไปสวดภาวนาขอพรจากพระเจ้า จากพระแม่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ เราจะได้รับพระพรมากมายตามที่เราทูลขอ

ลูกคิดถูกหรือเปล่า ไม่ทราบ 😊 😊 😊

ถูกไม่ถูกไม่เป็นไร นี่คือการท่องเที่ยวของครอบครัวเราในหลายปีที่ผ่านมา และครอบครัวของเราก็มีความสุขมากกับการท่องเที่ยวโดยยึดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นหลักเช่นนี้ตลอดมา

หลังจากต้องอยู่กับบ้านมาเกือบ 3 ปี ไปไหนไม่ได้เพราะโรคระบาดโควิด19 เมื่อโลกเริ่มเปิด ลูกสาวคนเล็กของลูกก็จัดทริปไปแสวงบุญทันที

แต่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เธอจัดครั้งนี้ ลูกไม่รู้จักและไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลย แต่เป็นสถานสักการะศักดิ์สิทธิ์ที่ทางการพระศาสนจักรรับรองมาแล้ว

สักการะสถานเมือง Knock ประเทศเพื่อนบ้านของประเทศแห่งเมืองผู้ดี!

ในวันที่ 21 ส.ค. 1879 มีสัตบุรุษ 15 คน ต่างวัย ได้เป็นพยานเห็นองค์แม่พระ นักบุญโยเซฟ และนักบุญยอห์นมาประจักษ์ที่หน้าจั่ว (Gable) ของโบสถ์ที่เมือง Knock ถัดไปทางขวาในตรงกลางของหน้าจั่วมีพระแท่นสีขาวซึ่งมีลูกแกะสีขาวตัวหนึ่งยืนอยู่ เบื้องหลังลูกแกะมีกางเขนองค์ใหญ่ตั้งตระหง่าน และมีเหล่าเทวดาบินล้อมรอบอยู่เหนือแกะตัวนั้นตลอดเวลา 2 ชั่วโมงเต็มแห่งการประจักษ์



ซึ่งสว่างจ้าตั้งปกคลุมด้วยแสงจากสวรรค์

ในช่วงสองชั่วโมงแห่งการประจักษ์นั้น ฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก บรรดาพยานทุกคนต่างร่วมกันสวดสาย
ประคำและแม้ว่าพยานทุกคนจะเปียกชุ่มไปด้วยสายฝน แต่ไม่มีแม่แต่แม่ใดฝนเพียงหยดเดียวที่จะตกลงบนหน้าจั่ว
หรือการประจักษ์ของทั้งสามองค์ การประจักษ์เป็นไปด้วยความเงียบเป็นเวลา 2 ชั่วโมงเต็ม

ทางการของพระศาสนจักร (Official Commission of Enquiry) 2 คณะได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตลอดจนหลักฐานต่างๆ 2 ครั้ง คือในปี 1879 และ 1936 และพบว่าคำให้การของพยานทั้ง 15 คนนั้น ตรงกันและ
น่าเชื่อถือ

Dominick Byrne Sr., 68	Patrick Byrne, 16	Mrs. Hugh Flatley, 44
Dominick Byrne Jr., 36	Judith Campbell, 22	Mary McLoughlin, 45
Mrs. Margaret Byrne Jr., 68	John Curry, 5	Catherine Murray, 8
Margaret Byrne, 21	John Durkan, 24	Bridget Trench, 74
Mary Byrne, 29	Patrick Hill, 11	Patrick Walsh, 65

ลูกได้เตรียมพวงมาลัยที่ทำจากถุ่นมรีไซเคิลจากเด็กๆ ของโรงเรียนแห่งหนึ่งทางภาคอีสานของประเทศไทย
ไทย ตอนที่ไปแจกอาหารในเดือนส.ค. 2022 ไปถวายพระแม่เมือง Knock สถานที่ของสักการะสถานกว้างใหญ่มาก
มีอาสนวิหารหลักและ Chapel เล็กอีกแห่ง มีคนไปแสวงบุญเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ไปกันเป็นคณะฯ และดูแล้ว
เป็นผู้สูงวัยทั้งนั้น 😊 อากาศก็เย็นสบาย ผู้คนที่นั่นบอกครอบครัวลูกว่าวันนั้นอากาศดีเป็นพิเศษ ปกติทัศนวิสัย
จะครึ้มๆ ฝนตกพรัๆ ตลอด

เป็นพระพรของพระเจ้าสำหรับครอบครัวของเราอีกแล้ว ดอกไม้ก็บานสะพรั่ง สวยงามมาก ลูกและลูกๆ
ถ่ายรูปกันเป็นพัน 😊

เป็นที่น่าสังเกตว่า อาสนวิหารหลักที่นั่น สร้างในลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายกับของอัครสังฆมณฑลทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ที่ลูกไปแจกอาหารและได้พวงมาลัยทำด้วยถุ่นมมา

ลูกและลูกๆ ได้ไปสวดภาวนาทั้งในอาสนวิหารหลักและที่ Chapel และคืนนั้นก็ได้กลับไปสวดใน Chapel อีก
จนถึงเวลา 22:00น. ซึ่งเป็นเวลาปิดของเขา

เราเดินทางออกจากเมือง Knock ในวันรุ่งขึ้น จิตใจเปี่ยมด้วยความชุ่มฉ่ำแห่งพระพร แม่ฝนจะหยุดตก 1 วัน
(เพื่อครอบครัวเรา 😊)

ด้วยใจที่กตัญญูและรักพระองค์อย่างเปี่ยมล้น ลูกตั้งใจจะ paint ภาพประจักษ์ของทั้งสามองค์ ถวายแด่
พระองค์ พระแม่ นักบุญโยเซฟ และนักบุญยอห์น พระเจ้าข้า

“เมื่อท่านจะแสวงหาเรา ท่านก็จะพบเรา

เพราะท่านจะแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจ เราจะยอมให้ท่านพบเรา” 1 เยเรมีย์ 29:13-14

อาแมน

ลูกขอพร: องค์ดินแดน

www.moving-themountain.com

